



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## กยศ.เทกระเป้าให้เด็กปี1กู้เพิ่มได้อีก2.1หมื่นคน

ดร.สุเมธ แยม์นูน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยผลการประชุม คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ว่า ที่ประชุมได้รับทราบมติของคณะกรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่ผ่านมาก็ กยศ.จัดสรรเงินให้แก่ผู้กู้ ระดับอุดมศึกษา จำนวน 125,000 คน รวมทั้งหารือเกี่ยวกับเงิน กยศ. ที่ตั้งไว้ให้แก่ผู้กู้รายเก่าที่เป็นนักเรียน ม.4-ม.5 จำนวน 74,000 คน แต่มีผู้กู้ไม่ครบตามจำนวนทำให้มีเงินทุนเหลืออยู่ ประมาณ 21,000 ทน ดังนั้นที่ประชุมเห็นควรนำเงินดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ผู้กู้รายใหม่ที่กำลัง ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 และยังไม่ได้กู้ในรอบแรก จำนวน 28,000 คน ซึ่งแม้จะได้เงินเพิ่ม แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้ทั้งหมด เพราะยังมีผู้ไม่ได้กู้อีก 7,000 คน ซึ่งเป็นปัญหามากเพราะ ขณะนี้งบประมาณไม่มีอีกแล้ว

ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า สำหรับวิธีจัดสรรเงินกู้ 21,000 ทน จะยึดตามกรอบใหญ่ของ กยศ. คือ 1.จัดสรรให้แก่ผู้กู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 2.กลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรืออยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ แพทย์ พยาบาล เกษตร วิศวกรรม เป็นต้น และ 3.กลุ่มที่เรียนในสาขาอื่น ๆ ทั้ง ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะแจ้งให้ มหาวิทยาลัยรับทราบถึงการจัดสรรเงินให้แก่ นักศึกษากลุ่มดังกล่าวต่อไป

“การจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป จะต้องมีความชัดเจนมากขึ้น และไม่ล่าช้าเหมือนปีนี้ โดยมหาวิทยาลัย จะต้องรู้จำนวนนักศึกษาที่กว่ามีจำนวนเท่าใด โดยดูจากใบลงทะเบียน ขณะเดียวกัน กยศ.ต้อง ปรับปรุงการทำสัญญาแบบฉบับเดียวสามารถใช้ได้ทั้ง 4 ปี และจะมีการนำเรื่องการโอนเงินไปรอไว้ที่มหาวิทยาลัยมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้จัดสรรเงินได้อย่างรวดเร็ว เพราะปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนมากเป็นเรื่องการเซ็นสัญญา ขั้นตอนการตรวจสอบที่ล่าช้า และกว่าจะส่งสัญญาไปถึงธนาคารก็ ยิงช้ามาก” เลขาธิการ กกอ. กล่าว.